

รายชื่อผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
22-23 พฤษภาคม 2551
ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน
1	นายประสิทธิ์ จินสกุล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว	สนง.กษอ.หลังสวน
2	นางอรวรรณ ช่างกลิ้งเหมาะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	สนง.กษจ.ชุมพร
3	นายประโชติ นิลรัตน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว	สนง.กษจ.ระนอง
4	นางเพียงฤดี สุขแก้ว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 4	สนง.กษอ.กระบี่
5	นายบรรเจิด เนตรมณี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว	สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
6	นายสุทธิเดช ทองมาก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 4	สนง.กษอ.เมืองสุราษฎร์ธานี
7	นายชำนาญ นุ่นดำ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว	สนง.กษจ.กระบี่
8	นายสิทธิโชค สารสุวรรณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว	สนง.กษอ.เขาพนม
9	นายวีระ สังข์ทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว	สนง.กษอ.กะปง
10	นายประดับ ชูสกุลวงศ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว	สนง.กษจ.ภูเก็ต
11	นายวิชัย ไกรนุกูล	เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 6	สนง.กษอ.ถลาง
12	นายตรีธร แก้วเฉย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว	สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
13	นายสมพร เดชภักดี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว	สนง.กษอ.ปากพนัง
14	นางอุไร แสงภักดี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว	สนง.กษจ.ตรัง
15	นายสมเดช ว่องทั้ง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว	สนง.กษอ.ห้วยยอด
16	นายประจวบ เพ็งประไพ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว	สนง.กษจ.พัทลุง
17	นายประวิง เพ็ชรบุญ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว	สนง.กษอ.ควนขนุน
18	นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว	สนง.กษจ.สงขลา
19	นายจิรศักดิ์ วัชรพยานันท์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว	สนง.กษอ.หาดใหญ่
20	นายประมวล โอบอ้อม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว	สนง.กษจ.สตูล
21	นายเสรี มีพฤษ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5	สนง.กษอ.ท่าแพ
22	นางสาวสุดธิดา เจะเล็ง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว	สนง.กษจ.ยะลา
23	นางพรพิศ สิทธิโชค	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว	สนง.กษจ.ปัตตานี
24	นางสาวกาญจนา ทิตมณีเวช	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	สนง.กษอ.เมืองปัตตานี
25	นายสรคุปต์ สินธุวานิช	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5	สนง.กษจ.นราธิวาส
26	นายอัครเดช มามะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3	สนง.กษอ.สุคีริน
27	นางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร์	นักวิชาการเกษตร 7ว	สสข.5 สงขลา
28	นายมิตร ยอดทอง	นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว	สสข.5 สงขลา
29	นางทัศนีย์ ศุภกุล	นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว	สสข.5 สงขลา
30	นางวารีย์ เจริญผล	ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้า	สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน
31	นางเตือนใจ วิเศษสุวรรณ	นักวิชาการเกษตร 7ว	สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
32	นางสาวภาณี บุญยก๊อกุล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว	สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร
33	นางพัชฌิตา กุฎีรัตน์	นักวิชาการเกษตร 7ว	สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
34	นางสาวสุนันทา พ่วงเสมา	นักวิชาการเกษตร 5	สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
35	นางสาวอำพร เนติ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 4	สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร